

Tin Túc Manmin

Số 50 28 Tháng 8, 2016

“Hãy Đi Khắp Thế Gian Rao Giảng Phúc Âm Cho Muôn Dân”

Lễ Kỷ Niệm Khai Mạc Lần Thứ 34 của Giáo Hội Trung Tâm Manmin



Giáo Hội Trung Tâm Manmin tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày khai trương. Ngày 25 tháng bảy năm 1982, mười ba người, trong đó có 4 trẻ em, dâng lên lễ khai mạc, và từ đó, nhà thờ đã cố gắng để đưa mọi người ở mọi quốc gia đến với sự cứu rỗi như chính ý nghĩa của cái tên Manmin nghĩa là tất cả mọi dân tộc ở mọi quốc gia (Ảnh 1).

Hội thánh đã phục hưng rất nhiều và số lượng thành viên đăng ký đạt đến ba nghìn trong vòng bốn năm. Sức mạnh động cơ là bởi trong lời sự sống và các dấu kỳ, phép lạ và những công việc đầy quyền năng đã xảy ra qua lời cầu nguyện sốt sắng của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee.

Sau khi phải chịu nhiều căn bệnh trong bảy năm, ông đã gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống và ông được kêu gọi làm mục sư. Ông chỉ tập trung vào Lời Chúa và cầu nguyện. Vì ông thỏa mãn sự công bình qua vô số thời kỳ kiêng ăn và cầu nguyện, nhà thờ đã có thể trải nghiệm các công việc lớn của sự phục hưng và

thậm chí từ việc khai trương giống như Hội thánh đầu tiên đã trải nghiệm.

Vào tháng bảy năm 1991, nhà thờ Manmin tổ chức một hệ phái mới, Giáo hội thánh thiện của Chúa Cứu Thế Giê-su, Hàn Quốc, và bắt đầu phấn đấu cho việc truyền giáo quốc gia. Tiến sĩ Lee là đồng Chủ tịch của ‘chiến dịch bùng nổ Thánh Linh ra Thế Giới 92’ và là người điều hành trong việc sắp xếp ủy ban của ‘tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập của Hàn Quốc Chiến Dịch Khải Hoàn 95 (Ảnh 2, 6, 9). Trong khi đó, các nhà thờ đặt một nền tảng trong sứ mệnh thế giới. Trong nhiều thử thách đến trên nhà thờ, họ đã vượt qua tất cả trong sự nhân từ, và nhiều thành viên đã trở nên tin đồ ‘giống như lúa mì’. Phước lành của Chúa ngày càng thêm nhiều và nhà thờ đã được toàn thế giới biết đến.

Năm 2000, bắt đầu với giai đoạn thứ hai của bước tiến, nhà thờ bắt đầu tiến hành nhiều chiến dịch hải ngoại. Bắt đầu với Chiến Dịch Phúc Âm Thiên Thượng được tường thuật bởi CNN

(Ảnh 8), Manmin tổ chức chiến dịch tại Nhật Bản, Pakistan, Kenya, Philippines, Honduras, Ấn Độ, Nga, Đức, Peru, Cộng Hòa Công-gô, Mỹ, Y-so-ra-ên, và Estonia. Trong chiến dịch này Tiến sĩ Lee đã rao giảng về Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa và Chúa Cứu Thế Giê-su. Ông cũng thể hiện sức mạnh bùng nổ của Đức Chúa Trời (Ảnh 3, 4, 5, 7).

Vào cuối năm 2010, dòng chảy Thánh Linh nhanh chóng bắt đầu trong sự tiên liệu của Đức Chúa Trời cho thời sau rốt. Trên dòng chảy của Thánh Linh và trong tình yêu hy sinh của tiến sĩ Lee, thành viên nhà thờ bắt đầu một cách hết lòng để nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được tâm lòng chân thành đảm bảo trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:22). Đó là sự khởi đầu giai đoạn thứ ba của bước tiến.

Manmin đã phát triển thành một hội thánh lớn có tầm cỡ quốc tế trong 34 năm dưới ân sủng của Đức Chúa Trời. Hiện nay hội thánh có khoảng 10.000 chi nhánh và hội thánh liên kết (Ảnh 6), và đã thực hiện rất nhiều sứ vụ lớn

đối với thế giới thông qua GCN (www.gcntv.org) bao gồm khoảng 170 quốc gia, sách của Tiến sĩ Lee dịch ra 61 ngôn ngữ, Manmin International Seminary, và Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Toàn Cầu (Ảnh 10, 11, 12, 13).

Thông qua khăn tay năng quyền (Công vụ 19:11-12), nước ngọt Muan (Xuất Ê-díp-tô ký 15:25), và sự cầu nguyện cho những người bệnh được ghi nhận trên hệ thống phản ứng tự động, vô số người trên khắp thế giới đã nhận được sự chữa lành, sự đáp lời, và phước lành. Qua tất cả những điều này, sự tiên liệu của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người ở mọi quốc gia vào thời sau rốt đầy đầy tội lỗi này sẽ ngày càng đạt được một cách lớn lao hơn.

Lúc 3 giờ chiều Chủ nhật 24 tháng 7, Lễ kỷ niệm dịch lần thứ 34 ngày khai mạc Hội Thánh và buổi Trình Diễn Tán Dương đã được tổ chức. Mục sư Dongcho Shin giảng sứ điệp mang tên “Hội Thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời” dựa trên Ê-sai 60:1-3.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
(Ga-la-ti 5:22-23)

Bông Trái của Sự Tiết Độ

miệng mình. Nhiều người cầu nguyện để cho môi miệng mình trở nên thánh khiết và trọn vẹn. Nhưng trong cuộc sống, họ quên đi những gì họ cầu xin, và cứ nói ra những gì mình muốn, làm theo những thói quen cũ.

Một số người chẳng mấy chốc đã phàn nàn hoặc trở nên bực bội nếu gặp khó khăn hay thấy có điều gì đó khó hiểu. Ngoài ra, một số người thích nói nhiều đến nỗi họ không thể dừng lại một khi họ bắt đầu. Họ không có sự phân biệt giữa những điều mà họ nên nói và không nên khiến họ mắc phải nhiều sai lầm.

Trái của sự tiết độ, một trong những trái của Đức Thánh Linh, không chỉ đơn thuần đề cập đến kiểm soát bản thân mình để khỏi phạm tội. Sự tiết độ là một trong một trong những trái của Đức Thánh Linh điều khiển những bông trái khác của Đức Thánh Linh làm cho chúng hoàn hảo.

Khi những trái khác của Thánh Linh sinh ra trong lòng được tỏ ra bên ngoài qua các chức năng kiểm soát bản thân như là một trung tâm trọng tài thiết lập và duy trì sự hài hòa và trật tự. Ngay cả khi chúng ta nhận một điều gì đó tốt đẹp từ Chúa, nhiều nhất không phải luôn luôn là tốt nhất. Chúng ta nói rằng một cái gì đó dư thừa thì tồi tệ hơn là thiếu. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy, chúng ta phải làm tất cả mọi thứ trong chừng mực theo ý muốn của Đức Thánh Linh.

Ví dụ, mặc dù chúng ta có trái của sự vui mừng, chúng ta không thể bày tỏ niềm vui của mình mọi lúc mọi nơi. Mặc dù niềm vui của việc nhận lãnh sự cứu rỗi là quá tuyệt vời, chúng ta cần phải kiểm soát nó tùy theo hoàn cảnh. Điều quan trọng là cũng phải tiết độ khi chúng ta trung tín với Đức Chúa Trời. Đặc biệt, nếu có nhiều nhiệm vụ, chúng ta phải phân bổ thời gian của mình một cách thích hợp để chúng ta có thể đạt đến nơi mình cần nhất vào thời điểm thích hợp.

Cũng giống như tất cả các loại trái khác của Đức Thánh Linh, bao gồm cả yêu thương, thương

xót, nhân từ, v.v.. Khi các bông trái được sinh ra trong lòng đều được bày tỏ bằng việc làm, chúng ta phải làm theo sự dẫn dắt và lời phán của Đức Thánh Linh để làm cho điều đó trở nên thích hợp nhất. Chúng ta có thể ưu tiên công việc này được thực hiện trước và việc kia có thể được thực hiện sau. Chúng ta có thể xác định xem chúng ta nên tiến lên hay lùi lại. Chúng ta có thể có được ơn nhận biết này thông qua trái của sự tiết độ.

2. Nếu chúng ta sanh trái của sự tiết độ.....

Trước hết, chúng ta sẽ làm theo trật tự trong mọi sự.

Chúng ta biết vị trí của mình trong trật tự. Chúng ta biết khi nào chúng ta nên hành động và khi chúng ta không nên. Chúng ta cũng biết khi nào nên nói và nói những gì và khi nào chúng ta không nên nói gì cả. Vì vậy, chúng ta không tranh luận với và hiểu lầm người khác. Chúng ta không làm bất cứ điều gì không phù hợp hoặc những gì vượt quá giới hạn của vị trí mình. Tuy nhiên, nếu không tự kiểm soát, chúng ta có thể phá vỡ trật tự và vượt quá thẩm quyền của vị trí của mình.

Ví dụ, giả sử một chủ tịch của một công ty yêu cầu người quản lý làm một công việc cụ thể nào đó. Người quản lý này là người đầy khát vọng và ông cảm thấy rằng mình có một ý tưởng tốt hơn, vì vậy ông đã thay đổi một số điều theo ý mình và đã làm công việc một cách phù hợp. Mặc dù ông đã làm việc với rất nhiều đam mê, song điều đó vẫn có nghĩa là ông đã không giữ trật tự vì thiếu tiết độ.

Thứ nhì, chúng ta có thể xem xét các nội dung, thời gian và địa điểm.

Ví dụ, khóc trong khi cầu nguyện là một điều tốt, nhưng nếu khóc bất cứ nơi nào mình muốn, điều ấy có thể khiến Đức Chúa Trời hổ thẹn. Ngoài ra, khi rao giảng phúc âm hoặc thăm viếng các thành viên để được hướng dẫn

thuộc linh, chúng ta nên có sự phân biệt qua những lời mình nói. Mặc dù có thể cá nhân mình nhận được nhiều ân sủng từ nội dung của sứ điệp thuộc linh, song chúng ta không thể công bố sứ điệp đó cho hết thầy mọi người.

Nếu công bố một điều gì đó không thích hợp đối với tâm thức đức tin của người nghe, điều đó có thể gây ra sự vấp phạm hay phán xét và lên án. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể bắt gặp một người khi người đó bận rộn và liên quan đến lời chứng mình. Mặc dù người đó có thể lắng nghe, nhưng có thể gây phiền cho người ấy vì anh ta đang bận rộn và tâm trí của người đang ở nơi khác.

Bất luận nội dung có tốt đến đâu, rất khó để khiến người ta cảm động nếu không có sự tiết độ phù hợp trong một tình huống như vậy.

Thứ ba, chúng ta có thể đối phó với từng tình huống với sự nhận biết thích hợp, không nôn nóng nhưng phải bình tĩnh.

Những người không tiết độ đều thiếu kiên nhẫn và thiếu quan tâm đến người khác. Vì họ vội vàng, họ có ít khả năng để phân biệt cách đúng đắn và bỏ qua những điều quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên sốt ruột ngắt lời khi người khác đang nói. Chúng ta nên lắng nghe một cách cẩn thận cho đến cuối cùng để chúng ta tránh những kết luận vội vàng. Hơn nữa, theo cách này, chúng ta có thể hiểu được ý định của người đó để có cách đối phó đúng mực.

Những người có sự tiết độ sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi những lời nói của người khác. Họ có thể bình tĩnh lắng nghe người khác và có thể phân biệt sự thật bởi công việc của Đức Thánh Linh. Nếu họ nhận biết và câu đáp lời với sự tiết độ, họ có thể giảm rất nhiều sai lầm là thứ có thể xảy ra do các quyết định không đúng. Đến mức độ đó, họ sẽ có thẩm quyền và trọng lượng đối với lời nói của mình, vì vậy lời nói của họ có thể có một tác động lớn hơn trên những người khác.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
- "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong dáng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

“Đức Chúa Trời Thật Kỳ Diệu! Công Việc của Đức Thánh Linh Vẫn Đang Tiếp Diễn”



Mục sư Hyukhee Cho,
1st Grand Parish Pastor,
Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Anh trai tôi Mục sư Daehee Cho đã được cho biết rằng ông sẽ chết vì bệnh lao trong giai đoạn thứ ba, nhưng ông đã được chữa lành qua lời cầu nguyện Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee. Tôi được ông đưa đến nhà thờ vào mùa thu năm 1983. Hôm ấy là buổi Thờ Phụng thờ đầu tiên. Tôi đã rơi nước mắt khi lắng nghe sứ điệp vì sự ngọt ngào và mâu nhiệm của nó. Tôi đã được thuyết phục rằng đây là hội thánh ‘sống’. Sau đó, tôi cũng đã được chữa lành bệnh viêm khớp dạng thấp và tôi rất hạnh phúc.

Thậm chí sau đó, những dấu kỳ, phép lạ, và các công việc đầy quyền năng liên tục xảy ra trong nhà thờ qua lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee, và các thành viên nhà thờ cũng đã được đẩy đẩy Đức Thánh Linh đến mức họ thường xuyên kêu lên trong sự cầu nguyện của mình. Diện tích nhà thờ là khoảng 33 mét vuông nhưng nó luôn được lấp đầy với những âm thanh của lời khen ngợi và cầu nguyện (âm, thánh đường đầu tiên trong Shindaebang-dong). Nhiều người nghe nói về nhà thờ và đã được chữa lành bệnh tật và đau yếu của mình như hậu quả của đột quy, xuất huyết não, bại liệt và quỷ ám. Họ đã được chữa lành và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Người ta đến đây nhà thờ trong mọi buổi nhóm đến nỗi họ khó có thể thậm chí đi chuyên. Thậm chí người ta đặt giấy báo hoặc polystyrene trên cầu thang để ngồi. Lễ thờ phụng đầu tiên thứ Sáu đặc biệt



đầy lửa của Đức Thánh Linh đến mức những người trẻ tuổi đã lau sạch trần nhà bằng giẻ lau sàn sau nửa phần đầu. Trên hết mọi sự, tôi đã thực sự xúc động bởi Tiến sĩ Lee vì ông luôn quan tâm và giúp đỡ các thành viên của mình, giúp các nhà thờ khác, và yêu mến các linh hồn. Ông cũng đối xử thành viên của mình như người nhà. Thông qua ông tôi đã học được về cách mục sư nên thực hiện sứ vụ mình.

Ông đã gây dựng nhiều mục sư trong đó có tôi qua việc cung cấp nơi ở, thực phẩm để ăn, và học phí để chúng tôi có thể tập trung vào việc trở thành mục sư thực sự. Ông luôn dạy chúng tôi rằng mục sư nên từ bỏ lòng tham và những động cơ ích kỷ để nhận lãnh mọi thứ từ Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng được dạy để đạt được tâm lòng nên thánh để nhận lấy quyền phép. Vì ông tin rằng chúng tôi sẽ được thay đổi mặc dù chúng tôi có nhiều thiếu sót, chúng tôi đã được như ngày hôm nay (từ trái, mục sư Hyunkwon Ju, Hyukhee Cho, Daehee Cho, Jeonhwan Cha, và Sungheon Ahn).



Hơn ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày khai trương hội thánh. Vào thời điểm khai trương, Đức Chúa Trời đã phán dạy hội thánh về sứ mệnh thế giới và Chức vụ đối tới Y-so-ra-ên mà hội thánh sẽ đạt được vào thời kỳ sau rốt. Khi tôi nhìn thấy mọi lời của Đức Chúa Trời đều lần lượt được thực hiện, tôi không thể nói bất cứ điều gì nhưng, “Đức Chúa Trời là thực sự tuyệt vời.” Tôi dâng hết sự tạ ơn và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Đấng đã cho phép tôi để trở thành một mục sư tại hội thánh phước hạnh này là nơi đã dẫn dắt và sẽ tiếp tục dẫn đưa mọi người ở mọi quốc gia đến với sự cứu rỗi.

Toàn cảnh của Grand Sanctuary trên bìa báo của nhà thờ

Vào thời điểm khai trương hội thánh, Chúa đã ban cho giáo hội một khái niệm để xây dựng Grand Sanctuary. Vào tháng chín năm 1982, Đức Chúa Trời đã tỏ cho 17 thành viên nhà thờ thấy hình ảnh của Grand Sanctuary sẽ ra sao. Một thành viên đã nhìn thấy mái nhà thánh đường, người khác thấy bên trong thánh đường, người khác thấy phần phía sau, và một người khác, chín mươi sáu trụ cột tuyệt đẹp của nó. Mái nhà được thiết kế để mở trong hình dạng của thập giá, và ánh mặt trời có thể đi vào bên trong tòa nhà. Bàn thờ xoay ở trung tâm thánh đường.

Đức Chúa Trời yêu thương phép cho phép Grand Sanctuary được xây dựng bởi con cái thật của Ngài là những người mà Ngài sẽ đạt được thông qua nước mắt, sự hy sinh, và sự kiên nhẫn. Ngài sẽ bày tỏ vinh hiển và điều đó sẽ đạt được khi các mục sư và thành viên của giáo hội hoàn thành đền thờ thánh trong lòng mình. Bấy giờ họ sẽ xây dựng Grand Sanctuary và đạt được sự tiên liệu của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi người ở mọi quốc gia. Vì vậy, họ đã cố gắng để đạt được tấm lòng chân thành và trọn vẹn.



“Chức Vụ Y-so-ra-ên Đã Đạt Được bởi Tình Yêu và Quyền Phép”



Deacon Ronya Y. Son,
Giáo xứ 15, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Khi hội thánh được khánh thành, Đức Chúa Trời có phán cùng chúng tôi rằng chúng tôi nên truyền bá phúc âm đến tuyền dân Y-so-ra-ên của Ngài vào thời kỳ sau rốt, và đó là nhiệm vụ của hội thánh. Chúng tôi nghe nói rằng ngay cả những người Do Thái đã không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su Kitô làm Chúa Cứu Thế của mình sẽ ăn năn và điều ấy sẽ là kết quả của việc đem phúc âm trở lại với Y-so-ra-ên.

Vào ngày 25 tháng bảy năm 2007, đó là ngày kỷ niệm khánh thành hội thánh, Chúa cho chúng tôi bắt đầu sứ vụ Y-so-ra-ên của mình tại Nazareth. Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee đã đến thăm nhiều nơi trên cả nước trong ba năm. Ông rao giảng phúc âm thiên thượng và bày tỏ nhiều dấu kỳ, phép lạ, và các công việc đầy quyền năng.

Tháng 9 năm 2009, năm cuối cùng của chức vụ, ông đã tiến hành một chiến dịch tại Giê-ru-sa-lem, trung tâm của Y-so-ra-ên (Ảnh dưới đây). Ông tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế Giê-su là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta và khẳng định điều đó qua vô số công việc đầy quyền phép. Chiến dịch này đã được phát sóng đến khoảng 220 quốc gia. Với lòng biết ơn, tôi đã tham gia chức vụ này với công việc của một thông dịch viên tiếng Nga.

Năm 1992, dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, tôi lên đường sang Nga để học tiếng Nga. Lúc đó Nga đang bất ổn, điều đó đã xảy ra chẳng bao lâu khi nó mở cửa. Khi đó tôi 21 tuổi, và tất cả mọi thứ bao gồm ngôn ngữ, thực phẩm, và tất cả xung quanh đều xa lạ, tôi cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi đã vượt qua tất cả mọi thứ bởi đức tin. Điều này



trở nên có thể là nhờ tôi có một khái niệm trở nên một nhân sự giúp mục sư hoàn thành sứ mạng đối với thế giới.

Tôi trở về từ Nga sau sáu năm học tập, và tôi đã trở thành một nhân sự Lê-vi. Kể từ đó tôi đã làm việc liên quan đến các nước nói tiếng Nga. Năm 2007, Chức vụ Y-so-ra-ên đã bắt đầu một cách thành khẩn. Nhiều người nói tiếng Nga trong các nhà thờ Do Thái và mục sư bắt đầu tham gia Manmin và ngày càng nhiều người trên khắp Y-so-ra-ên tham gia.

Mặc dù không dễ dàng lắm, Mục sư trưởng tiến hành chức vụ Y-so-ra-ên và đã thi thành bởi đức tin, tình yêu và quyền phép. Trong một Hội thảo mục sư, ông nói, “Tôi thật sự yêu Y-so-ra-ên!” Tôi cảm nhận tấm lòng chân thành và tha thiết của ông và thông dịch bằng nước mắt. Các mục sư Y-so-ra-ên dường như cũng nhận như vậy và khóc nức nở. Họ không ngừng cảm tạ Chúa đã sai Mục sư đến với Y-so-ra-ên.

Tình yêu và quyền phép của người mục sư đã sanh bông trái phúc âm tại Y-so-ra-ên. Một trong những trái này là Crystal Forum (Hiệp hội mục sư Y-so-ra-ên, bên trái). Họ đã rao truyền tin tức về Manmin trên thế giới thông qua các lễ hội, các buổi nhóm chữa lành qua khăn tay, và hội thảo. Chức vụ Manmin sẽ tiếp tục cho đến khi sự tiên liệu của Đức Chúa Trời đối với Y-so-ra-ên được hoàn thành. Hallelujah!



“Vô Số Hội Thánh ở Châu Phi Mong Muốn Làm Việc với Manmin!”

Đức Giám mục Tiến sĩ Myongho Cheong, Chủ tịch của United Holiness Church of Jesus Christ, Phi Châu/ Nairobi Manmin Holiness Church ở Kenya



Trong 54 quốc gia châu Phi có rất nhiều nhà thờ và các nhóm nhà thờ đã tham gia vào chức vụ Manmin.

Họ muốn học biết phúc âm thiên thượng vì họ biết phúc âm này đã được ban cho bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và điều đó khiến họ nhận biết tâm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ có thể nhìn thấy nhiều công việc đầy quyền năng làm chứng cho phúc âm. Vì vậy, họ đã tin chắc rằng Manmin đã được dẫn dắt trong sự tiên liệu của Đức Chúa Trời vào thời sau rốt

này.

Ngày 29 tháng 11 2015, Tiến sĩ Kabutu Biriage, Giám mục Trung tâm Bethsaida truyền giáo ở DR Congo (BMCC), Chủ tịch Hiệp hội Mục Sư Tỉnh Kibu, và giáo sư tại Đại học Goma tham dự lễ kỷ niệm 15 năm của Hội Thánh Nairobi Manmin Holiness. Khi ông nghe nói về những công việc đầy quyền năng của mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee, ông đã rất ngạc nhiên. Ông nói rằng ông muốn thuộc về Manmin và mở Chung viện Goma-Bethsaida Manmin

International.

Ông mời tôi đến dự Hội thảo Mục Sư và Chiến dịch Goma City vào tháng sáu năm 2016. Tôi đã rao giảng về sự tiên liệu của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và sự tiên liệu của công cuộc trường dưỡng nhân loại. Khi tôi rao giảng, nhiều người ăn năn và hơn 150 mục sư đồng ý mở Chung viện Bethsaida Manmin International.

Hơn nữa, ngày hôm sau, cả nhóm của BMCC đăng ký làm chi nhánh của Hội Thánh Manmin, và các thành viên đều

rất hài lòng.

BMCC là một nhóm hàng trăm nhà thờ, và nó có trường sơ cấp, các trường trung học, và đại học. Việc đăng ký của tổ chức lớn này khiến chúng tôi hy vọng đến cơn phục hưng lớn tại khu vực phía đông của DR Congo với Goma ở trung tâm. Giống như nhóm này của các nhà thờ, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị các mục sư ưu tú và hướng dẫn họ tham gia vào sứ vụ của Manmin.

Tôi xin dâng hết lòng tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời.

“Tôi Là nhân chứng của Đức Chúa Trời Hằng Sống Đấng Đã Hành Động vì Manmin!”

Mục sư Dalcheon Lee, Mục sư Giáo xứ 10, Giáo Hội Trung Tâm Manmin



Ba mươi một năm đã trôi qua kể từ khi tôi được bạn mình đưa đến nhà thờ này vào tháng mười năm 1985. Tôi đã thấy, đã nghe, và trải qua rất nhiều dấu kỳ, phép lạ, và các công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy nhiều người chết sống lại. Bản thân tôi cũng đã được chữa lành. Trong thực tế, tôi đã được sinh ra đầu yếu và đi đến bệnh viện và nhà thuốc nhiều đến mức thẻ bảo hiểm y tế của tôi đã trở nên mòn nhanh chóng. Nhưng kể từ khi tôi trở thành một thành viên của Manmin ở tuổi 33, tôi đã không bao giờ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào và cứ rất khỏe mạnh cho đến nay và tôi 64 tuổi. Tôi đã thi hành sứ vụ mình là một mục sư trong 22 năm qua trong tình trạng sức khỏe tốt.

Con gái thứ hai của tôi, Leader Khen Rose J. Han đã bị lao nặng. Cô ấy số là

đã không còn sống cho đến nay nếu đã điều trị thuốc theo cách thông thường của thế gian. Nhưng cô đã hoàn toàn chữa lành qua lời cầu nguyện yêu thương của Mục sư Jaerock Lee. Bây giờ cô đang tôn vinh Đức Chúa Trời với lời khen ngợi

Cháu trai của tôi, Yoonhyung Chae, 6 tuổi bị dị ứng viêm da nặng đến mức khuôn mặt của cháu bị phủ đầy vết loét rỉ máu, nhưng cháu đã được chữa lành qua lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee. Và con dâu của tôi đã bị sảy thai tái diễn, nhưng cháu gái của tôi, Yoonsun Han, 6 tuổi, được sinh ra khỏe mạnh thông qua lời cầu nguyện của Mục sư và hiện nay cô bé đang lớn lên khỏe mạnh.

Trên hết mọi sự, tôi theo Mục sư tại nhiều cuộc buổi nhóm phục hưng và những chiến dịch hải ngoại. Trong số đó, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp khi hồi

tưởng về Chiến Dịch Hiệp Nhất Ấn Độ đã được thực hiện trong trận mưa lớn vào năm 2002.

Tôi nhớ Bãi biển Marina ở Tamil Nadu, số người đến dự nhiều đến mức trông giống như cát. Chiến dịch thu hút lên đến con số ba triệu người. Tôi nhớ đôi mắt sáng ngời của người dân, những cơn mưa và gió đã làm cho cây rung lắc quá nhiều đến nỗi trông giống như chúng sẽ sớm bị bật gốc.

Trong trận mưa lớn đó, giọng nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ của mục sư trường vang lên, “Đừng ngạc nhiên bởi loại này mưa.” Những người tham dự đã không di chuyển và chú ý lắng nghe sứ điệp của ông trong mưa lớn.

Rồi mục sư trường cũng đã giảng luận trong mưa về lý do tại sao Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta. Trước chiến dịch này, Tamil

Nadu Cầm Ép Buộc cải đạo đã có hiệu lực, và ban tổ chức chiến dịch yêu cầu anh không đọc rao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-su. Tuy nhiên, ông càng tuyên bố dạn dĩ và mạnh mẽ hơn về Chúa Giê-su Christ. Sau đó, ông đưa tay lên và bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh.

Nhiều người bị quỉ ám la hét đã được giải cứu khỏi tà ma, và rất nhiều người đã được chữa lành. Họ đi lên sân khấu để làm chứng về sự chữa lành của mình.

Những công việc như vậy đã được tỏ ra bất cứ nơi nào ông tiến hành chiến dịch, và những quốc gia đó đã được phước cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời là Đấng đã thi hành chức vụ của Manmin bởi quyền năng.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com